



## CARE Court – แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิตแห่งใหม่ : ให้การฟื้นฟูและส่งเสริมความสำเร็จ

อัปเดต: 11.16.2023

### CARE Court คืออะไร

ประชาชนในชุมชนของเราประสบกับความเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงและอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือตามปกติ อันเป็นผลให้ต้องเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและใช้สารเสพติด บ่อยครั้งที่ผู้ที่พวกเขารักและผู้ให้การดูแลคนอื่น ๆ พยายามหาทางสนับสนุนและช่วยเหลือชีวิต

เขตการปกครองของลอสแอนเจลิสกำลังเริ่มโปรแกรมที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและเรียกว่าการช่วยเหลือชุมชน การฟื้นฟูและการส่งเสริมความสำเร็จ (CARE) Court ซึ่งช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงไม่ได้รับการดูแลรักษา เช่น โรคจิตเภท ให้การรักษาและบริการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถรับการช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการให้คำปรึกษา ยารักษาโรค บ้านพักอาศัย การบริการทางสังคมและอื่น ๆ แทนที่จะส่งเข้าคุกและห้องฉุกเฉิน CARE Court ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ให้การดูแลพวกเขา เข้าถึงการบริการต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัย สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมห้อง แพทย์และบุคคลอื่น ๆ สามารถร้องเรียนต่อศาลเพื่อขอให้อนุมัติสำหรับโปรแกรมนี้

กรมสุขภาพจิตในสวนเขตการปกครองลอสแอนเจลิส (The Los Angeles County Department of Mental Health) (LACDMH) มีความยินดีเสนอ CARE Court ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการโปรแกรมที่ขยายเพิ่มขึ้นเพื่อจัดความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านนี้

### CARE ให้การบริการประเภทใด

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งแพทย์ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ ผู้ป่วย กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ในชีวิตและอื่น ๆ จะทำงานกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อพัฒนาแผนการ CARE ขึ้นมา—ซึ่งเป็นแผนการเฉพาะตัวในการดูแลรักษาที่เป็นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของบุคคล แผนการ CARE สามารถรวมการสนับสนุนต่าง ๆ เข้าไว้ รวมถึง การให้คำปรึกษา ยา รักษาโรค บ้านพักอาศัย การบริการทางสังคมและอื่น ๆ แผนการ CARE ไม่ใช้การพิทักษ์รักษา และผู้เข้าร่วมในโปรแกรมยังคงสามารถเลือกการดูแลรักษาที่ตนชอบและทำการตัดสินใจด้วยตนเองในการเข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว ไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคจิตและประเด็นอื่น ๆ ในการดูแลพวกเขา

### ใครคือผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรม

โปรแกรม CARE คือมาตรการช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่ได้รับความรุนแรงประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ เป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่ไม่ได้รับการเยียวยารักษา การมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโปรแกรม CARE นั้นผู้เข้าร่วมในโปรแกรมจะต้องเป็น :

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหรือความผิดปกติอื่น ๆ ทางจิต
- ปัจจุบันมีประสบการณ์ทางพฤติกรรมหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิตที่รุนแรง
- ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าผู้ที่คุณรักมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโปรแกรม CARE หรือไม่ก็ตาม คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [dmh.lacounty.gov/care-court](http://dmh.lacounty.gov/care-court) หรือโทรศัพท์ไปที่ 1-800-854-7771. โปรดใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสม ก่อนทำตาม ขั้นตอนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

ไม่ว่าทุกคนจะมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโปรแกรม CARE อย่างไรก็ตาม LACDMH จัดโปรแกรมเพิ่มเติมที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยเหลือได้

## ฉันสามารถเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน CARE อย่างไร



ขั้นตอนนี้เริ่มขึ้นเมื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เพื่อนร่วมห้อง แพทย์คนแรกที่ทำให้การรักษาหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ยื่นคำร้องเรียนตาม **CARE Act** ผู้พิพากษาจะลงความเห็นว่าคุณเข้าร่วมโปรแกรมมีศักยภาพเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับโปรแกรม CARE หรือไม่

หากคุณเข้าร่วมโปรแกรมได้ถูกยอมรับให้เข้าในโปรแกรม CARE ทีมงาน CARE ของพวกเขาจะทำงานเพื่อพัฒนาแผนการซึ่งจะให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา แผนการดังกล่าวจะจัดบริการส่วนบุคคลได้จนถึงหนึ่งปี อันนี้ยังสามารถเพิ่มเวลาได้อีกหนึ่งปีหากได้รับเลือกหรือเป็นตามที่ต้องการ การพิจารณาตรวจสอบจะกำหนดขึ้นเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินความก้าวหน้าและเพื่อให้แน่ใจว่าการบริการจัดให้ได้อย่างรวดเร็ว

## อะไรคือสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม

โปรแกรมนี้เป็นความสมัครใจ เป้าหมายของ CARE คือเพื่อช่วยผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุนความต้องการของพวกเขาอย่างน้อยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมในการตัดสินใจของตนเอง จัดตัวแทนตามกฎหมายให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้พวกเขาเลือกผู้สนับสนุนที่สามารถช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าต่อไปได้ไม่สามารถบังคับให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเข้าร่วมในการบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขา (รวมทั้งการรับประทานยา) และสามารถออกจากโปรแกรมได้ทุกเมื่อไม่มีบทลงโทษไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาหากเลือกที่จะไม่เข้าร่วมดำเนินการในขั้นตอนของ CARE



## อะไรจะเกิดขึ้น หากบางคนไม่มีคุณสมบัติสำหรับ CARE

หากบางคนที่คุณรู้จักจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือ ยังมีแหล่งข้อมูลอีกมากเพื่อช่วยให้พวกเขาปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดี

โทรศัพท์หรือส่งข้อความ 988

สำหรับไลฟ์ไลน์ที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือสภาวะวิกฤติสำหรับความซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

โทรศัพท์ 1-800-854-7771 (24/7 สายด่วนขอความช่วยเหลือ)

สำหรับทีมตอบรับด้านวิกฤติในสาขาหรือ ข้อมูลด้านสุขภาพจิต โดยผ่านทาง LACDMH

ส่งข้อความ "LA" ถึง 741741

เพื่อติดต่อกับที่ปรึกษาด้านวิกฤติผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านวิกฤติฟรีผ่านทางข้อความ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและสายด่วนขอความช่วยเหลือมีบริการให้บน LACDMH ขอความช่วยเหลือเสียแต่วันนี้! ที่หน้า [dmh.lacounty.gov/get-help-now](https://dmh.lacounty.gov/get-help-now)

สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CARE และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง กรุณาไปที่ [dmh.lacounty.gov/care-court](https://dmh.lacounty.gov/care-court)